

ด่วนมาก

ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๖๗



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรืจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๘๓๑ ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทย
แจ้งว่าในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินและอื่น ๆ กับหน่วยงานในประเด็นการเตรียมแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน/ชุมชนในพื้นที่
โดยให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทาง
ระยะสั้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับชุมชนในพื้นที่โดยอาจพิจารณานำงบประมาณของท้องถิ่นมาร่วมดำเนินการด้วย
ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อสั่งการข้างต้น จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการตรวจสอบเส้นทางสัญจรในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทางระยะสั้นที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการ และควรให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ทั้งนี้ ในการจัดทำภารกิจดังกล่าวขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดำเนินการเป็นลำดับแรกด้วย
และขอให้อำเภอรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและเทศบาล
นครสกลนคร ก็ให้พิจารณาดำเนินการเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัช ศิริวัธนกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒,๐-๔๒๗๑-๕๑๑๒

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

กรมบริหารฯ ○กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานมาตรฐานฯ ○กลุ่มงานการเงินฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๙๓๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่รับ 6821
วันที่ 11 ก.ย. 2560
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนอกจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ กับหน่วยงานในประเด็นการเตรียมแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ โดยให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทางระยะสั้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับชุมชนในพื้นที่ โดยอาจพิจารณานำงบประมาณของท้องถิ่นมาร่วมดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อสั่งการข้างต้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการตรวจสอบเส้นทางสัญจรในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทางระยะสั้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการ และควรให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ทั้งนี้ ในการจัดทำภารกิจดังกล่าวขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดำเนินการเป็นลำดับแรกด้วย และขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จในรูปแบบไฟล์ Excel ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง sps-dla@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๖๙๓๔

